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รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลเขาพระงาม 
ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

วันที่ 23 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕63 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระงาม 

............................................................................................  
ผู้มาประชุม 

๑. นางนฤมล  อภิวันท์  รองนายกเทศมนตรี 
๒. นายอาคม  เตียประเสริฐ  รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายวีระศักดิ์  บุญเสริม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
๔. สิบเอกสุรศักดิ์  ปุ่นเอ้ือง  ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระงาม 
๕. นางจริญญา   มิตรานนท์ รองปลัดเทศบาล  
๖. นายประภัสสร์  บุญชุ่ม   ผู้อำนวยการกองช่าง 
๗. นางอัจฉรา  ละอองพราว ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
๘. นางภทริตา  สุวรรณโน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  

     รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
๙. นางพิมพ์พันธุ์  งามศรีทอง หน.ฝ่ายพัฒนารายได้ 
๑๐. นางขวัญเรือน  สุทธิศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รก.หน.สำนักปลัด 
๑๑. นางจิรฐา  อ่อนเงิน  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รก.ผอ.กองการศึกษา 
๑๒. นายเพิ่มศักดิ์  เพ่ิมประยูร ผู้อำนวยการ รร.อนุบาล ทต.เขาพระงาม 
๑๓. นางสาวสุวิมล  ญาทันกาศ แทนรก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
๑๔. นายบรรจง  ภูนานมา  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
ผู้ไม่มาประชุม  
1.นายพูลสวัสดิ์  ถือคง  นายกเทศมนตรี (ติดราชการ) 
2.นายโตมร  โอริส  เลขานุการนายกเทศมนตรี (ติดราชการ) 
3.นายไพโรจน์  นุชประไพ ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระงาม (ติดราชการ) 
4.นางสุธารัตน์  แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการกองคลัง (ติดราชการ) 
5.นางสาวภัทรภร  อ่อนไสว  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (ติดราชการ) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวพัชร์วลีย์  พานิชย์  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 

เริ่มประชุมเวลา 13.30  น. 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง   ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นางนฤมล  อภิวันท์   ขอขอบคุณสำนักปลัดที่จัดกิจกรรมดีๆ ในวันนี้ศูนย์การทหารปืนใหญ่ 
(รองนายกเทศมนตรี)   ได้นำเยาวชนที่อบรมในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม มามอบถุงยังชีพให้กับ              

พ่ีน้องประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายซึ่งนำไปแจกที่หมู่ 8  
ขอขอบคุณศูนย์การทหารปืนใหญ่และหน่วยงานอ่ืนๆที่มีกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงที่มีไวรัสโควิค-19 ให้กับประชาชนในตำบลเขาพระงาม และรอง ในนาม
ของ อสม.ขอขอบคุณอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับหน่วยงานทหารทุกหน่วยงาน  
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ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

(ครั้งที ่17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 เม่ือวันที่ 16 มิถุนายน๒๕63) 
นางนฤมล  อภิวันท์   ขอเชิญหัวหน้าส่วนทุกท่านตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้วขอเชิญ 
(รองนายกเทศมนตรี)  ที่ประชุมพิจารณา   
ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา..... 
     - รายงานความคืบหน้าของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเขาพระงาม 
สิบเอกสุรศักดิ์ ปุ่นเอื้อง   ขออนุญาตได้เล่าถึงบริษัทประกันที่เข้ามาเรียกร้องค่าเสียหาย เมื่อวันที่  
(ปลัดเทศบาล) 23 เมษายน 2563 ที่เกิดเหตุวาตภัยที่ผ่านมา กระจกอาคารโรงเรียนหล่นทับรถ

เก๋งของคุณครูโรงเรียนเรา ลมพัดอาคารโรงเรียน ทำให้ได้รับความเสียหาย ทาง
บริษัทประกันได้ชดใช้และซ่อมแซมรถยนต์ที่เสียหายคันดังกล่าวแล้ว ซึ่งในขั้นตอน
ทางบริษัทก็ได้เรียกร้องค่าเสียหายกับทางเทศบาลตำบลเขาพระงามหรือเรียกอีก
อย่างว่าชดใช้ทางละเมิด ซึ่งประเด็นนี้ เคยเมื่อ 3 ปี  ที่แล้ว เคยมีเหตุการณ์                
ที่เทศบาลตำบลท่าวุ้ง ที่ซุ้มเฉลิมพระเกียรติถนนเส้นลพบุรี-สิงห์บุรี เกิดพายุล้มทับ
รถบนถนนเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งบริษัทประกันก็ได้ไปฟ้องชดใช้ทางแพ่งที่ศาล ทางนิติกร
ของเราก็ได้ไปศึกษาข้อกฎหมายและแนวทางแล้ว ซึ่งถ้าเราไม่ชดใช้ตรงนี้ก็สามารถ
ให้บริษัทประกันไปเรียกร้องค่าเสียหายต่อศาลได้ ตอนนี้คือทางเราได้ให้บริษัท
ประกันเข้ามาเขียนคำร้องขอชดใช้ทางละเมิดให้ถูกต้องตามขั้นตอนแล้ว แต่ดูแล้ว
เป็นเหตุสุดวิสัยน์เป็นภัยธรรมชาติคงไม่ต้องมาเรียกร้องชดใช้ภายหลัง และเราต้อง
ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงไปตามข้ันตอนต่อไป 

     -รายงานความคืบหน้าคำร้องส่วนราชการ 
นายประภัสสร์  บุญชุ่ม กองช่างขอรายงานคำร้อง ระหว่างวันที่ 17-22 มิถุนายน 2563  
(ผอ.กองช่าง)                          คำร้องทั้งหมด 5 ราย  ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็น 100%  รถแบ็คโฮ 

ขุดลอกรางระบายน้ำตั้งแต่สะพานชลประทานที่ 10 สามแยกไฟแดงโคก         
กะเทียมด้านขวาถนนทางหลวงหมายเลข 3019 และเข้าบ่อขยะวันจันทร์ ,
พุธ,ศุกร์  รถดูดล้างท่อระบายน้ำ ซอย 2/8 หมู่ที่ 2  ในส่วนของงาน  ตัดแต่ง                
กิ่งไมท้ี่ระสายไฟฟ้า ดำเนินการซอย2/1 และซอย 2/8 หมู่ 2 

- รายงานความคืบหน้าศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเขาพระงาม 
-ไม่มี- 
- รายงานความคืบหน้าศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC 
-ไม่มี- 

ที่ประชุม    -รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เสนอเพื่อทราบ / เพื่อพิจารณา 
    4.1 ประธานเสนอเรื่องเพื่อทราบ /เพื่อพิจารณา 

         -ไม่มี-  
    4.2 รองนายกเทศมนตรีเสนอเรื่องเพื่อทราบ /เพื่อพิจารณา 
นายอาคม เตียประเสริฐ   ในส่วนของผมเมื่อเช้านี้ศูนย์การศึกษาพิเศษได้มาทำข้อตกลงกับโรงเรียน 
(รองนายกเทศมนตรี) อนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงามของเรา  เกี่ยวกับเรื่องการดูแลเด็กพิเศษ ซึ่งก็

เป็นนโยบายของท่านนายกเราด้วยว่าการศึกษาเพ่ือปวงชน การศึกษาเพ่ือให้เด็ก
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ทุกคนได้เล่าเรียนอย่างเท่าเทียมกัน ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์ผมเป็นที่ปรึกษาก็
จะทำข้อตกลงเก่ียวกับการเรียนพิเศษของเด็กพิเศษท่ีจะได้เล่าเรียนกันอย่าง 
เท่าเทียมกันในเขตพ้ืนที่ตำบลเขาพระงาม ต้องขอบคุณ ผอ.การศึกษาพิเศษที่ให้
ความอนุเคราะห์เราเป็นอย่างดี เราก็ได้เชิญคนที่มีความรู้ความสามารถมาด้วย
เพ่ือที่จะมาทำ MOU กันทั้ง 2 ฝ่าย ส่วนอีกเรื่องผมก็ได้ไปตรวจความพร้อมการ
เปิดเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงามว่าทำตามมาตรฐานของ
กรมอนามัยหรือ และต้องฝาก ผอ.กองการศึกษาด้วยที่ดูแลความพร้อมในเรื่องนี้
ด้วยเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของกรมมอนามัย 
4.3 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเสนอเรื่องเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา 

         -ไม่มี-  
   4.4 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เสนอเรื่องเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา 
         -ไม่มี-  

    4.5 ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระงามเสนอเรื่องเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา 
         -ไม่มี-  

4.6 ปลัดเทศบาลเสนอเรื่องเพื่อทราบ /เพื่อพิจารณา    
สิบเอกสุรศักดิ์ ปุ่นเอื้อง   กรมพลังงานจังหวัดลพบุรีได้เชิญชวนให้ท้องถิ่นเราสมัครเข้าร่วมโครงการ 
(ปลัดเทศบาล) เพ่ิมสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล

และเครือข่ายพลังงานชุมชนประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับ
เทศบาลตำบลเขาพระงามของเรา โรงเรียนพลังงานชุมชน ในส่วนของเรื่องกลุ่มซึ่ง
กลุ่มของเราก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่ เรื่องการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  
เตาชีวมวล ระบบผลิตปุ๋ยก๊าชชีวภาพจากมูลสัตว์ ซึ่งตรงนี้เรายังไม่มีกลุ่มที่ชัดเจน 
ทางกรมพลังพลังงานจังหวัดลพบุรีก็มีงบให้ถ้าเราส่งเข้าร่วมโครงการแล้วจะมีไป
คัดเลือกอีกครั้งว่าจะได้เข้ารอบหรือไม่ ในระดับท้องถิ่นมีทั้งหมด 120 แห่ง                
ทั่วประเทศ มีงบสนับสนุนแห่งละ 100,000 บาท โรงเรียนก็ 120 แห่งทั่ว
ประเทศ มีงบสนับสนุน 42 ,500 บาท ถ้าเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนก็จะมีงบ 
240,000 บาท ถ้ามีความสนใจสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมได้ อีกเรื่องคือซิมของ 
TOT เป็นซิมใช้อินเตอร์เน็ตฟรีถ้ามีท่านใดสนใจจะรับแจ้งชื่อได้เลย ถ้าไม่มีท่านใด
รับผมจะได้แจ้งยกเลิกกับทาง TOT  

นางจริญญา มิตรานนท์   แจ้งเรื่อง สสส. สำนักงานสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ ได้คัดเลือก 
(รองปลัดเทศบาล) เทศบาลตำบลเขาพระงามให้เป็นตำบลต้นแบบเกี่ยวกับส่งสริมการมีส่วนร่วม

เกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส. มาเป็นจำนวน
ทั้ งสิ้ น  6 5 ,0 0 0  บ าท  โด ย ให้ เร า ไป เซ็ น สั ญ ญ าที่ น าร าย แกรน ด์  ใน                        
วันที่  1 กรกฎาคม 2563 ระยะเวลาในการดำเนินการโครงการคือช่วง 1 
กรกฎาคม 2563 ถึง 1 พฤษภาคม 2564 โดยมีสัญญาและภาระผูกพัน โดยงวด
ที่ 4 จะให้เป็นจำนวน 25,000 บาท เพื่อให้เทศบาลตำบลเขาพระงามพัฒนาเป็น
รูปแบบการศึกษาดูงาน โดยใช้ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเป็นแหล่งศูนย์การเรียนรู้                 
ดูงานของเด็กๆ 
4.7  หัวหน้าส่วนราชการเสนอเรื่องเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา 

บรรจง ภูนานมา     1. เรื่องแรกเป็นกิจกรรมที่สนันสนุนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ) ในการพ่นป้องกัน เชื้อไวรัสโควิค -19 ที่ วัดหนองเลา วัดศาลาแดง             

และวัดทุ่งสิงห์โต และเมื่อวานได้พ่นให้กับทางโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลเขาพระงามเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน  
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  2. ในวันที่  18 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมาได้ประชุมให้การ
ช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับเรื่องวาตภัยที่ผ่านมา คณะกรรมการก็มีมติ
อนุมัติงบประมาณให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งหมด  85 ราย และใน
ส่วนของนิติบุคคลที่ เป็นบริษัทไม่ เข้าหลักเกณฑ์ ในการช่วยเหลือ 
งบประมาณที่ให้ช่วยเหลือทั้งหมด 229,826.91 สตางค์  ประกาศไปอีก 
15 วัน ซึ่งทางงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ติดประกาศ
เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นก็ทำฏีกาเบิกจ่ายโอนเงินให้ผู้ประสบภัยซึ่ง        
ไม่หน้าจะเกินในอาทิตย์หน้า  

นายประภัสสร์  บุญชุ่ม  ขอเสริมกองช่างไปสำรวจครั้งแรกเสียหาย 5-6 แผ่น แต่เวลา 
(ผอ.กองช่าง)                           ชาวบ้านซ่อมจริงๆก็คือเปลี่ยนทั้งหมดไปเลย แต่ความเสียหายจริงไม่

ถึงขนาดนั้น ชาวบ้านได้ไปจ้างช่างทำแล้วเอาบิลมายื่นให้เราเกิน
ความเป็นจริง แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการพิจารณา และ
ทางเราได้มีรูปถ่าย มีเอกสารครบ 

นางนฤมล  อภิวันท์    ขอบคุณทางท่าน ผอ.กองช่าง กรณีนี้เราก็พิจารณาดูตามรูปถ่าย  
(รองนายกเทศมนตรี)   ตามความเป็นจริง ความเสียหายแค่นั้น แต่ถ้ามีเพ่ิมเติมชาวบ้านก็ต้องออก 

ค่าใช้จ่ายเอง        
นางพิมพ์พันธุ์  งามศรีทอง   1.ในส่วนของกองคลังก็จะขอรายงานรายรับของเทศบาลตำบล     

         (หน. ฝ่ายพัฒนารายได)้                        เขาพระงาม ณ  วันที่ 19 มิถุนายน 2563 รายได้ท่ีจัดเก็บเอง หมวดภาษี
อ ากร  ตั้ งรั บ ไว้ รวม ทั้ งสิ้ น  1 ,5 1 8 ,0 0 0 บ าท   ได้ รั บ เป็ น เงิน 
4 4 5 ,6 3 6 .4 0  ส ต า งค์  ห ม ว ด ค่ า ธ ร รม เนี ย ม ค่ า ป รั บ แ ล ะ                      
ค่ าใบอนุญ าต ตั้ งรับ ไว้  จำนวน 847 ,500 บาท ได้ รับจำนวน 
393,927.90 สตางค์ ส่วนรายได้จากทรัพย์สินก็จะเป็นค่าเช่าสถานที่
และดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งรับไว้จำนวน 1,930,000 บาท ตอนนี้
ได้รับ 1,526,521 บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ตั้งรับไว้ 150,000 
บาท ได้รับมา 358,941.04 สตางค์ ภาษีจัดสรรตั้งรับไว้ 73,111,000 
บาท ได้รับ 56,565,513 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไปในส่วนของโรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 57,275,130 บาท ได้รับ 45,902,495 บาท 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจได้รับจัดสรร 800,4334.20 สตางค์ ประมาณการที่
ได้ตั้งรับไว้ของปีงบประมาณ 2563  ทั้งสิ้น 134 ,831,630 บาท รับ
จริงทั้ งสิ้ นถึ งวันที่  19  มิถุนายน 2563  เป็น เงินทั้ งสิ้ นทั้ งหมด 
105,993,469.22 สตางค ์ 

นายประภัสสร์ บุญชุ่ม    ขอสรุปบัญชีโครงการที่ได้ขอสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผน
(ผอ.กองช่าง)    งานโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม มีทั้งหมด 7  

โครงการดังนี้  
 

โครงการ งบประมาณ เปอร์เซนต์การดำเนินการ หมายเหต ุ

1. โครงการยกระดับฝาบ่อพัก ค.ส.ล  ถนน
เทศบาล 8/3  (ซอยสุขขี) หมู่ 8  

32,000บาท อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง เกิน 30วันต้องกำหนดราคากลางใหม่ 

2. โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการก่อสร้าง
ถนน พร้อมวางที่ระบายน้ำและปรับปรุงผิวจราจร
ACถนนเทศบาล 9/2 (ซอยเช่ือมสามัคคี)  หมู่ 9 

2,260,000, 0% บริษัทอึ้ งเจริญพูลทรัพย์ลำนารายณ์   
จำกัด 

3. โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน โดยการเพิ่มคม
ไฟส่องสว่าง ถนนเทศบาล 5 (บ้านไผ่ขวาง) หมู่
4,5 

482,000 95% เหลือติดตั้ งมิ เตอร์ไฟจากการฟ้ าส่วน
ภูมิภาค 



~ ๕ ~ 
4. โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน โดยการเพิ่ม
โคมไฟส่องสว่าง ถนนศรีอินทราทิตย์ หมู่ 9 

467,000 บาท 80% เหลือติดตั้ งมิ เตอร์ไฟจากการฟ้ าส่วน
ภูมิภาค 
 

5.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ โดย
การดาดคอนกรีตลำห้วยอีเห็นและลำห้วยสุขี หมู่ 
9 ต.เขาพระงามเชื่อมต่อ หมู่ 8,10 ต.ท่าแค 

2,000,000 บาท 80% งบ อบจ.ลพบุรี 

งบประมาณที่ได้รับจาการอุดหนุนเฉพาะกิจ 

6.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนครีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.7 -0050 ถนน
เทศบาล 9/19 (บ้านนาซอย1 ซอยย่อย 3และ
4) หมู่9 

2,799,000 บาท 0% หจก.วงศ์วัฒน์พัฒนา 2005 

7. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนครีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.7 -0046 ถนน
เทศบาล 9/15 (บ้านสามแยก) หมู่9 

2,860,000 บาท 0% หจก.ธัชชาค้าวัสดุ 

 
นางจิรฐา  อ่อนเงิน    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์การบินทหารบก ได้รับคัดเลือกเข้ากลุ่ม 
(รก.ผอ.กองการศึกษา) ประเมินผลการปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค      

โควิค-19 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ทาง สสจ.ได้เข้ามาตรวจและ            
ได้ให้คำแนะนำดังกล่าว  และลงพ้ืนที่พร้อมกับท่านอาคม เตียประเสริฐ                
รองนายกเทศมนตรี และทางกองการศึกษาก็ลงไปรับฟังคำแนะนำ
เกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันต่างๆของศูนย์ และในวันที่ 24 มิถุนายน 
2563  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์การบินทหารบก ก็จะได้รับการตรวจในเรื่อง
ของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการแพร่ระบาด โดยศูนย์อนามัยที่ 4 
จังหวัดสระบุรี ในเวลา 11.00 น. มีทีมลงมาประเมิน 5-6 คน ใช้เวลา
ประมาณ 15-20 นาที จากการที่กองการศึกษาได้ลงไปสังเกตการณ์ศูนย์
พัฒนาเด็ กเล็ กศูนย์ การบิ นทหารบก โดยประธานชมรมแม่ บ้ าน                    
ได้มีการเตรียมความพร้อมและรองรับการตรวจเป็นอย่างดี  มีการ
ดำเนินการตามมาตรการต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ ง 12 ข้อ             
และในส่วนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม วันนี้ทาง                
กองศึกษาได้ลงไปตรวจซึ่งทางโรงเรียนได้มีการทำแบบประเมินตนเอง     
แล้วจำนวน 44 ข้อ ซึ่งในส่วนของโรงเรียนผลการประเมินก็อยู่ในระดับดี
ระดับสีเขียว ก็พร้อมในส่วนที่จะรองรับตามมาตรการตรงนี้  และอีกเรื่อง
เพ่ิงได้รับโทรศัพท์จากทางจังหวัด จะมีทางผู้ตรวจราชการกรมลงมาตรวจ
สถานศึกษาของเรา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 
ช่วงบ่าย ในส่วนของเรื่องรายละเอียดทางกองการศึกษาจะโทรประสาน
กับทางจังหวัดอีกที และฝากทางโรงเรียนดำเนินการเตรียมความพร้อม
ดังกล่าวด้วย 

นายอาคม เตียประเสริฐ    แบบประเมินที่ทางกรมอนามัยเช็คมา 44 ข้อ จุดไหนที่เรายังไม่ 
(รองนายกเทศมนตรี) พร้อมเราก็ ให้ เราดู และแก้ ไข เพราะถ้าพร้อมทั้ ง 44  ข้อ  น่ าจะ                 

เป็นเรื่องยากจุดไหนที่บกพร่องเราต้องไปดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย 
ศูนย์การบินทหารบกที่ผมไปดูมา ทำให้ผมเกิดความประทับใจ ทั้งความ
สวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนหัวหน้าศูนย์ ครู  ค่อนข้าง
จะจริงจังมากวางกฎระเบียบมีรูปแบบต่างๆซึ่งค่อนข้างจะถูกต้องตาม
กฎระเบียบของกรมอนามัย 

 



~ ๖ ~ 

 
นายเพิ่มศักดิ์ เพ่ิมประยูร            ทางโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงามก็ได้ดำเนินการเตรียม 
(ผอ.รร.อนุบาล ทต.เขาพระงาม)    ความพร้อมตามกรมอนามัย 44 ข้อ มีรายละเอียดเยอะพอสมควร                 

แต่หลักๆก็ค่อนข้างมีความพร้อม ทางโรงเรียนได้ซ่อมแซมอาคารเรียนแล้ว 
เหลือตึกส้ม และตึกตรงประตูไม่น่าจะทันในช่วงเปิดเทอม ติดตั้งที่ล้างมือ 
ก็ได้มีการมาวางจุดในการเดินท่อ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว                  
จัดห้องเรียน และที่พักรับประทานอาหารไม่ ให้เกิน 20 คน ส่วนของ
อนุบาลก็จะให้เด็กอนุบาล 1 เรียนครึ่งวัน และจะเอาเด็กอนุบาล 2-3                 
ที่เกิน มานอนในห้องอนุบาล 1  ได้มีการซื้อแมสมอบให้เด็กนักเรียน                
คนละ 2 ชิ้น และล้างเครื่องกรองน้ำเรียบร้อยแล้ว และจัดซื้อโต๊ะเรียน
เรียบร้อยแล้ว  

นางภทริตา สุวรรณโน    โครงการ 5 ส.ที่จะมีการประเมิน 2 ครั้ง ทางกองสาธารณสุข  
(รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ)  และสิ่งแวดล้อมได้มีการแจกเอกสารไปตามกอง และขอเอกสารการ

ประเมินครั้งที่  1 ภายในวันที่  26 มิถุนายน 63 จะได้สรุปรายงาน                 
ครั้งที่ 1 ไว้ ส่วนครั้งที่ 2 น่าจะเป็นวันที่ 27 สิงหาคม 2563 หรือไม่
อาจจะแจ้งใกล้ๆอีกที ขณะนี้ทางกองสาธารณสุขและวิ่งแวดล้อมได้
ดำเนินงานร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย คือพ่อน้ำยาฆ่าเชื้อ
ไวรัสโควิค-19 ที่โรงเรียนและที่วัด มีการประสานกับกองศึกษาเรียบร้อย
แล้ว และอีกเรื่องคือการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตอนนี้ทางกรม
อนามัยทำแผนมาให้กับทางเทศบาลตำบลเขาพระงามให้เราฉีดฆ่าเชื้อ
ป้องกันยุงลาย คือมีแผนปฏิบัติการทุกโรงเรียน จะรณรงค์ชุดใหญ่ใน            
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 แต่แจ้งในที่ประชุมไว้วันที่ 30 มิถุนายน 
2563 ขออาหารและเบรค 1 มื้อ โดยใช้งบกองทุน สปสช. รายละเอียด
เดี๋ยวจะแจ้งอีกทีโดยผ่านท่านรองนฤมล  อภิวันท์ ซึ่งตอนนี้กำลังเซ็ตคน
และเครื่อง และจะเร่งดำเนินการภายในสิ้นเดือนนี้ 

ที่ประชุม    รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ     
ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องอ่ืน ๆ  
นางนฤมล อภิวันท์    ประธานเรียนเชิญผู้เข้าร่วมประชุมเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หากไม่มีขอ 
(รองนายกเทศมนตรี)  ขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุม สรุป                

ปั ญ ห า อุ ป ส ร ร ค แ ล ะ ข้ อ เส น อ แ น ะ ใน ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  แ ล ะ                         
ขอปิดการประชุมสำหรับวันนี้                                      

เลิกประชุม    เวลา 14.48 น. 
 
 

 (ลงชื่อ)        พัชร์วลีย์   พานิชย์            ผู้จดรายงานการประชุม 
                           (นางสาวพัชร์วลีย์   พานิชย์)   

    ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
 

 
(สิบเอก)          สุรศักดิ์  ปุ่นเอื้อง          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                      (สุรศักดิ์  ปุ่นเอื้อง) 
                 ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระงาม  
 


